
Hestamannafélagið Sprettur 

Stjórnarfundur, þriðjudaginn 24. maí 2016 á Kjóavöllum. 

11. fundur 

Fundur hófst kl. 18:00 

 

Mættir: Sveinbjörn Sveinbjörnsson, Hermann  Vilmundarson, , Ragna Emilsdóttir, Helga 

Hermannsdóttir, Kristín Njálsdóttir, Sigurður Tyrfingsson og Hafdís Svava Níelsdóttir 

starfsmaður Spretts. 

Fjarverandi Magnús Benediktsson og Berglind Guðmundsdóttir 

 

 

Á þessum ellefta fundi stjórnar var eftirfarandi tekið fyrir: 

 

1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt. 

2. Gæðingamót sem haldið var síðustu helgi tókst vel og skráningar fleiri en 240. 

3. Ákveðið var að ganga að tilboði um tvo skjávarpa í sal Spretts.  Gjald fyrir sal verður 

hækkað samhliða. 

4. ST hefur sent bréf til Garðabæjar og Kópavogs vegna erindis um umhverfismál og 

aðkomu þeirra að þessum málum. 

5. Núverandi vefstjóri Spretts hefur beðið lausnar og er Jónínu þakkað góð störf.  

6. Formaður fór yfir mót og málefni framundan.  

 

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 19:00 

Fundargerð ritaði Ragna Emilsdóttir 


